

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020 của Thanh tra tỉnh Điện Biên

*Thực hiện Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020 của Thanh tra tỉnh Điện Biên về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Điện Biên.*

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. Công tác triển khai thực hiện

UBND huyện đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện, UBND xã Quài Cang và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thanh tra tỉnh; đồng thời ban hành Văn bản số 26/UBND-TNMT ngày 08/01/2021 về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020 của Thanh tra tỉnh Điện Biên để triển khai thực hiện.

#### II Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị và biên pháp xử lý

Đến thời điểm hiện tại đã có 02 tập thể và 14 cá nhân có liên quan đã tiến hành tự kiểm điểm, nhận trách nhiệm trong công tác thống kê, kiểm kê đất đai, việc theo dõi cập nhật bản đồ địa chính; Việc chậm tham mưu, giải quyết tình trạng lấn chiếm 1.403 m<sup>2</sup> tại xã Quài Cang cụ thể như sau:

##### 1. Đối với tập thể phòng Tài nguyên và Môi trường

**Nội dung kiểm điểm:** Ngày 11/01/2021, đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến thống kê, kiểm kê đất đai, việc theo dõi cập nhật bản đồ địa chính; Việc chậm tham mưu, giải quyết tình trạng lấn chiếm 1.403 m<sup>2</sup> tại xã Quài Cang.

**Kết quả kiểm điểm:** Tập thể phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhận ra được những tồn tại, hạn chế, sai phạm theo đúng nội dung Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020 của Thanh tra tỉnh Điện Biên về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên và đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những tồn tại hạn chế trong thống kê, kiểm kê đất đai, việc theo dõi cập nhật bản đồ địa chính, chưa kịp thời phát hiện việc đất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên thuê bị một số tổ chức, cá nhân lấn chiếm, sử dụng, chậm tham mưu, giải quyết tình trạng lấn chiếm 1.403 m<sup>2</sup> tại xã Quài Cang.

##### 2. Đối với tập thể UBND xã Quài Cang

**Nội dung kiểm điểm:** Ngày 11/01/2021, đơn vị đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến thống kê, kiểm kê đất đai, việc theo dõi cập nhật bản đồ địa chính; Việc chậm tham mưu, giải quyết tình trạng lấn chiếm 1.403 m<sup>2</sup> tại xã Quài Càng.

**Kết quả kiểm điểm:** Tập thể UBND xã Quài Càng đã nhận ra được những tồn tại, hạn chế, sai phạm theo đúng nội dung Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020 của Thanh tra tỉnh Điện Biên về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên và đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những tồn tại hạn chế trong thống kê, kiểm kê đất đai, việc theo dõi cập nhật bản đồ địa chính, không kịp thời phát hiện việc đất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên thuê bị một số tổ chức, cá nhân lấn chiếm, sử dụng trên địa bàn mình trực tiếp quản lý, chậm tham mưu, giải quyết tình trạng lấn chiếm 1.403 m<sup>2</sup> tại xã Quài Càng.

### **3. Đối với các cá nhân thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường**

#### **a. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường**

**Nội dung kiểm điểm:** Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát trong việc thống kê đất đai, kiểm kê đất đai, tham mưu, giải quyết việc lấn chiếm 1.403m<sup>2</sup> đất tại xã Quài Càng:

**Kết quả kiểm điểm:** Cá nhân đồng chí đã nhận ra được những tồn tại, hạn chế theo Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020 của Thanh tra tỉnh Điện Biên và đã nghiêm túc kiểm điểm và xin được rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

#### **b. 02 hai Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường**

**Nội dung kiểm điểm:** Chưa tham mưu tốt cho Trưởng phòng trong thực hiện nhiệm vụ thống kê đất đai, kiểm kê đất đai, tham mưu, giải quyết việc lấn chiếm 1.403m<sup>2</sup> đất tại xã Quài Càng.

**Kết quả kiểm điểm:** Hai đồng chí đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong công tác tham mưu giúp Trưởng phòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ đạo công chức làm công tác chuyên môn và tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

#### **c. Toàn bộ công chức làm công tác chuyên môn (4 công chức)**

**Nội dung Kiểm điểm:** Từng đồng chí đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến các công việc, nhiệm vụ được giao, đồng thời nhận trách nhiệm cụ thể: Rút kinh nghiệm trong thống kê, kiểm kê đất đai, việc theo dõi cập nhật bản đồ địa chính; Việc chậm tham mưu, giải quyết tình trạng lấn chiếm 1.403 m<sup>2</sup> tại xã Quài Càng.

**Kết quả kiểm điểm:** Toàn bộ công chức làm công tác chuyên môn phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhận ra được những tồn tại, hạn chế theo đúng kết

luận của Thanh tra tỉnh và nghiêm túc kiểm điểm, xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

#### **4. Đối với các cá nhân UBND xã Quài Cang**

**Nội dung Kiểm điểm:** 07 cán bộ, công chức xã đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến các công việc, nhiệm vụ được giao, đồng thời nhận trách nhiệm cụ thể: Rút kinh nghiệm trong thống kê, kiểm kê đất đai, việc theo dõi cập nhật bản đồ địa chính; Việc chậm tham mưu, giải quyết tình trạng lấn chiếm 1.403 m<sup>2</sup> tại xã Quài Cang.

**Kết quả kiểm điểm:** Các cá nhân đã nhận ra được những tồn tại, hạn chế theo đúng kết luận của Thanh tra tỉnh và nghiêm túc kiểm điểm, xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

#### **5. Về giải quyết tình trạng lấn chiếm 1.403 m<sup>2</sup> tại xã Quài Cang.**

Trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Lò Văn Hoàn và ông Quàng Văn Cương ở bản Sái Ngoài xã Quài Cang, ngày 30/11/2018 khi xác minh thực địa đất tranh chấp các cơ quan chuyên môn huyện đã phát hiện 1.403 m<sup>2</sup> đất của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên thuê đã bị một số tổ chức, cá nhân lấn chiếm, sử dụng.

Ngày 11/12/2018, UBND huyện gửi Báo cáo số 1789/BC-UBND về việc về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân trong đó có báo cáo về việc 1.403 m<sup>2</sup> đất của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên thuê đã bị lấn chiếm và đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ trách nhiệm của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên.

Ngày 06/8/2019, UBND huyện gửi Văn bản số 1194/UBND-TNMT về việc về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân trong đó kiến nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên thuê đã bị lấn chiếm giao cho UBND huyện Tuần Giáo quản lý theo quy hoạch.

Ngày 28/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi 1.403 m<sup>2</sup> đất đang thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên tại địa bàn xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (được thuê theo Quyết định số 978/QĐ-UB-ĐC ngày 19/12/1997 của UBND tỉnh Lai Châu).

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên tại địa bàn xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và giao cho UBND huyện Tuần Giáo quản lý theo quy hoạch; UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn huyện tham mưu xử lý.

#### **6. Kiến nghị:**

- Tại Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên và giao cho UBND huyện Tuần Giáo quản lý theo quy hoạch có nêu vị trí

ranh giới thửa đất thu hồi được xác định tại thửa đất số 02 - Mảnh trích đo địa chính số 52-2020 do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện ngày 13/7/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 04/8/2020 nhưng Quyết định gửi về UBND huyện Tuần Giáo không có hồ sơ thửa đất kèm theo.

- Đề UBND huyện quản lý, theo dõi tốt việc sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho UBND huyện một bộ hồ sơ đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đóng trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020 của Thanh tra tỉnh Điện Biên về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Điện Biên của UBND huyện Tuần Giáo./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh Điện Biên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên & MT;
- UBND xã Quài Cang;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Đức**